



เคล็ดลับ การรักษา เงินออม ให้เป็นไปตาม เป้าหมาย

เมื่อพูดถึงเงินออม เรามักได้รับคำแนะนำให้ออมก่อนใช้ และมีวินัยในการออม แต่เมื่อออมเงินได้สักระยะหนึ่งหลายคนต้องพบกับความผิดหวัง เมื่อออมแล้วไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้ ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่า เราไม่ออมก่อนใช้หรือไม่มีวินัยในการออม แต่อยู่ที่ว่า เรารู้เคล็ดลับในการช่วยรักษาเงินออมให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งเคล็ดลับที่เราสามารถนำไปปฏิบัติ มีอะไรบ้างนั้น มาดูกัน



1. เก็บออมเงินไว้ในตราสารทางการเงิน

ที่ให้ผลตอบแทนเท่ากับหรือสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ เพราะเงินเฟ้อเป็นตัวบั่นทอนค่าของเงิน ตัวอย่างเช่น ปีที่แล้ว เสื้อราคาตัวละ 100 บาท ถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% มาถึงปีนี้ จะซื้อเสื้อตัวเดิมต้องใช้เงิน 103 บาท จะเห็นได้ว่า ถ้าเราออมเงินได้ผลตอบแทนน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อ เช่น เราออมเงินได้รับอัตราผลตอบแทน 1% เมื่อครบกำหนดเวลา 1 ปี เงินที่เราเก็บออมไว้มีมูลค่าเป็น 101 บาท ซึ่งไม่สามารถจะซื้อเสื้อที่ราคาปรับขึ้นเป็น 103 บาทได้ แต่ถ้าเราออมเงินได้ผลตอบแทนเท่ากับอัตราเงินเฟ้อที่ 3% จำนวนเงินออม 3 บาทที่เพิ่มขึ้นมา สามารถชดเชยอัตราเงินเฟ้อได้ ดังนั้น เราสามารถจะชนะเงินเฟ้อได้ด้วยวิธีการออมที่ให้ผลตอบแทนเท่ากับหรือสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ ยิ่งเราลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเท่าไร ก็จะช่วยให้เงินออมเราเพิ่มค่ามากขึ้นเท่านั้น หรือหากเราไม่สามารถหาแหล่งออมเงิน ที่ให้ผลตอบแทนชนะอัตราเงินเฟ้อ เราอาจต้องเก็บออมเงินเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยอัตราเงินเฟ้อ



2. เงินเพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเหตุฉุกเฉิน

เช่น เจ็บป่วยไม่สบาย ต้องใช้เงินเป็นค่ารักษาพยาบาล น้ำท่วม หลังคารั่ว ต้องใช้เงินปรับปรุงบ้าน รถชน รถเสียต้องใช้เงินซ่อมรถ เหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้ สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ หากไม่ได้เตรียมรับมือไว้ เงินออมที่เก็บสะสมมาตลอด อาจต้องหายเกลี้ยง เพราะเรื่องเหล่านี้ได้ ดังนั้น การมีเงินสำรองฉุกเฉิน เพื่อใช้ในยามที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เงินออมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งควรมีการกันเงินสำรองฉุกเฉินให้มีปริมาณเพียงพอกับค่าใช้จ่ายของครอบครัวอย่างน้อย 3-6 เดือน



3. ทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันทรัพย์สิน

ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียชีวิต ความเจ็บป่วย หรือทรัพย์สินที่เสียหาย การทำประกันจะช่วยให้เราได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันเช่น หากมีการทำประกันรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ รถชน เราก็สามารถเคลมค่าซ่อมแซมกับบริษัทประกัน ทำให้ไม่ต้องใช้เงินออมสะสมที่มีอยู่ หรือหากเรามีการทำประกันสุขภาพสำหรับตัวเองและบุคคลในครอบครัว หากเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล ก็สามารถให้บริษัทประกันชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้

เพียงแค่เราปฏิบัติตามเคล็ดลับดังกล่าว ก็จะทำให้เงินออมที่เราพยายามเก็บออมอย่างสม่ำเสมอ สามารถนำมาใช้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ไม่มีเหตุสะดักให้เงินออมต้องตกหล่นไปกับสิ่งที่ไม่แน่นอนเงินออม ไม่ว่าจะเงินภาวะเงินเฟ้อ หรือเหตุฉุกเฉินที่ทำให้ต้องถอนเงินออมออกไปใช้ ^(MW)